



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

### KỶ HỢP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV Thảo luận về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

(Xem tin trang 4)



Đại biểu Phạm Văn Tuấn (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) phát biểu tại hội trường.

### ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH Kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Tượng đài "Bác Hồ với nông dân".

Ảnh: THÀNH TÂM

### ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY Tham quan một số mô hình, giải pháp nghiên cứu khoa học



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tham quan một số mô hình, giải pháp nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Thái Bình.

### Cho ý kiến về chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức

Sáng ngày 19/11, UBND tỉnh họp nghe Sở Nội vụ báo cáo nội dung về chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, năm 2019, tổng số người làm việc và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập được giao trên địa bàn tỉnh là 29.590 người.

(Xem tiếp trang 3)  
NGUYỄN TÙNG

### NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ, HUYỆN HƯNG HÀ Tổng kết phong trào thi đua "Hai tốt"

Sáng ngày 19/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Hai tốt" và kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019). Tới dự có các đồng chí: Đỗ Đình An,

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

(Xem tiếp trang 4)  
MINH NGUYỆT - MAI THỨ

Sáng ngày 19/11, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tới tham quan một số mô hình, giải pháp đạt giải tại hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật Thái Bình lần thứ VIII, năm 2018 - 2019.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã đến tham quan các mô hình, giải pháp: nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy CNC 3 trục phục vụ sản xuất và đào tạo thực hành; nghiên

cứu công nghệ gia công cơ - nhiệt đến tổ chức và cơ tính của thép song pha được luyện từ sắt xốp Việt Nam; nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống máy sấy lạnh thông minh dùng trong chế biến, bảo quản các loại nông sản của nhóm tác giả, tác giả thuộc Trường Đại học Thái Bình. Đây là 3 mô hình, giải pháp đạt giải nhì, ba trong 19 mô hình nghiên cứu khoa học của Trường tham gia hội thi sáng tạo

(Xem tiếp trang 4)  
TÁT ĐẠT

#### XÃ LUẬN

### Giữ vững phẩm chất cao đẹp người giáo viên nhân dân

Hôm nay, cùng với các thế hệ học sinh, toàn xã hội hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, dành cho đội ngũ nhà giáo sự tôn vinh và tri ân sâu sắc.

Năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định quy định lấy ngày 20/11 hàng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam, từ đó càng tỏ thêm truyền thống tốt đẹp "Tôn sư trọng đạo" của dân tộc ta. Trải qua các giai đoạn lịch sử xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, hình ảnh người thầy giáo tận tâm, tận lực với các thế hệ học trò đã in sâu vào tâm trí mỗi người. Từ số lượng ít ỏi trên tổng dân số, đến nay, đội ngũ nhà giáo Việt Nam đã lớn mạnh, trở thành đội ngũ hùng hậu, vững mạnh, song hành với sự phát triển của sự nghiệp giáo dục. Không chỉ đảm nhận sứ mệnh "trồng người", đội ngũ nhà giáo qua các thời kỳ lịch sử còn tham gia tích cực vào các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Hình ảnh những nhà nho yêu nước không chịu cúi đầu trước áp bức, bất công trong thời kỳ chống phong kiến, thực dân; những người thầy gác bút nghiên lên đường cầm súng chiến đấu đánh đuổi thực dân, đế quốc; những thầy cô giáo vượt núi băng rừng công chữ lên non mãi là hình ảnh đẹp về người thầy truyền lửa tri thức qua bao đời thay của xã hội. Sự cống hiến hết mình của đội ngũ nhà giáo đã góp phần làm nên thành tựu đáng tự hào của giáo dục Việt Nam: hệ thống giáo dục được mở rộng, đa dạng hóa với việc hình thành đầy đủ các cấp học và trình độ đào tạo; quy mô giáo dục tăng nhanh ở các vùng, các ngành học; chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến; cả nước đã hoàn thành công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và đang thực hiện phổ cập trung học cơ sở.

Là tinh cốt truyền thống hiếu học, sự nghiệp giáo dục của Thái Bình luôn được đánh giá cao trên bản đồ giáo dục cả nước. Truyền thống hiếu học được bồi đắp, thành quả giáo dục được khẳng định bởi có sự đóng góp to lớn của các thế hệ nhà giáo. Ngành Giáo dục Thái Bình hiện có hơn 24.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có trên 50% đạt trình độ trên chuẩn. Để không ngừng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục, những năm qua, các đơn vị giáo dục đã tích cực đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Đội ngũ nhà giáo của Thái Bình hằng hái hưởng ứng các phong trào thi đua, tích cực

(Xem tiếp trang 4)  
THÁI BÌNH

## Tín hiệu vui từ các phong trào thi đua

(Xem trang 3)



Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Kỳ Bá (thành phố Thái Bình).

Ảnh tư liệu

## Không chỉ kích thích lưu thông hàng hóa

(Xem trang 2)

### VŨ THƯ Quán triệt, triển khai các văn bản về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 19/11, Huyện ủy Vũ Thư tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và các địa phương được lãnh đạo Huyện ủy Vũ Thư phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35, trong đó tập trung vào nội dung đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu cử đại biểu dự đại hội cấp trên... Ngoài ra, các đại biểu được phổ biến Hướng dẫn

(Xem tiếp trang 3)  
QUỲNH LƯU

### Tổng kết mô hình chăn nuôi thỏ an toàn sinh học theo chuỗi liên kết

Ngày 19/11, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá mô hình chăn nuôi thỏ an toàn sinh học theo chuỗi liên kết năm 2019 tại thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương).



Các đại biểu tham quan mô hình nuôi thỏ tại thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương).

Mô hình chăn nuôi thỏ an toàn sinh học theo chuỗi liên kết năm 2019 được thực hiện với quy mô 250 con thỏ giống (giống thỏ New Zealand) tại 5 hộ chăn nuôi của 4 huyện, thành phố nhằm khai thác thế mạnh lợi thế chăn nuôi của tỉnh, hướng người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, chăn nuôi an toàn sinh học hạn chế dịch bệnh; phát triển chăn nuôi thỏ thành vùng, theo chuỗi để phong phú sản phẩm

(Xem tiếp trang 3)  
NGÂN HUỖN